

สัญญาณเตือนภัยของจังหวัดนครปฐม



อุตสาหกรรมเครื่องตี๋มจังหวัดนครปฐม

จากการวิเคราะห์การเตือน ภัยของ อุตสาหกรรม เครื่องตี๋ม ในจังหวัดนครปฐม ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๘ พบว่าการผลิตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในพื้นที่จังหวัด ได้นำตัวแปรภาคการผลิตตัวแปรเศรษฐกิจของจังหวัด และปัจจัยภายในประเทศและภายนอก ประเทศมาประกอบการวิเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์สะท้อนออกมา ด้วยสัญลักษณ์ **“สีเหลือง”** ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม ธรรมเครื่องตี๋ม ของจังหวัด มี **ทิศทางภาวะ ปกติ** เหตุผลสำคัญคือ ทิศทางตลาด ภายในประเทศทรงตัวผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ให้สอดคล้องกับสภาวะต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ทิศทางอุตสาหกรรมมี ทิศทางที่น่าจะดีขึ้น

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา

ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ จะเป็นเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้รายได้จากอุตสาหกรรมนี้ลดลง เช่น ข้าว น้ำตาลทราย ภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งปัญหาที่ไทยถูกยุโรปตัดจีเอสพี ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้าน อาหารทะเล และกลุ่มผักผลไม้แปรรูป จะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน

ปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาค่าเงินบาทอ่อนค่า

การขยายตัวของภาคการส่งออกยังมีข้อจำกัดจากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า รวมทั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรก ของปี ๒๕๕๘ ที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปมีแนวโน้มลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อภาคการค้าการเงินเพื่อ และการตัดสินใจทางธุรกิจของภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งการใช้จ่ายของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรดำเนินการ ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมในการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต เพราะการขยายตัวของตลาดอาเซียน และการเพิ่มจำนวนของคู่แข่งตลาดต่างประเทศ ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี มีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ประเทศไทยได้เปรียบในเรื่องวัตถุดิบขั้นต้น แต่ก็ประมาณไม่ได้เนื่องจากสภาวะความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

จับกระแสเศรษฐกิจ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ด้านอุตสาหกรรมเครื่องตี๋ม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๘ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ ๓.๕ - ๔.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว การเร่งรัดการใช้จ่ายและการดำเนินโครงการลงทุนที่สำคัญๆ ของภาครัฐ

ปัจจัยภายใน

อุตสาหกรรมเครื่องตี๋ม ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๘ อยู่ในภาวะปกติ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมของไทยเติบโตไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งพัฒนาโรงงาน ระดับกลางและขนาดย่อม ให้ได้รับมาตรฐานในการผลิต สร้างความน่าเชื่อถือต่อการบริโภคภายในประเทศ และสอดคล้องนโยบายภาครัฐให้เกิดการสนับสนุน เช่น การออกบู๊ท สนับสนุนอุตสาหกรรม SMEs ส่งเสริมการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และการจับคู่ธุรกิจ โดยใช้งบประมาณประเทศเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และสามารถเปิดการเจรจาธุรกิจภายในประเทศได้

ภาพรวมการส่งออก

คาดว่า การส่งออกอุตสาหกรรม เครื่องตี๋ม จะมีมูลค่า ๓.๐ ล้านล้านบาท ขยายตัว ๗.๐% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัว เงินบาทอ่อนค่า ราคาน้ำมันลดลง ส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตและขนส่ง รวมทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐกลุ่มที่จะขยายตัว ได้แก่ ข้าว คาดว่าจะขยายตัว ๒.๐% ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง ๑๐.๐% เครื่องตี๋มไม่มีแอลกอฮอล์ ๕.๐% เครื่องตี๋มที่มีแอลกอฮอล์ ๗.๐%